

Quartet Communications

การสื่อสารแบบสร้างส่วนผสม 4 มิติ ระหว่าง Online และ Offline

..

โดย ดร.สุนทร คุณชัยมั่ง

28 มิถุนายน 2566

การส่งต่อ-จุดตัดทางการเมือง

การสวมกอดให้กำลังใจของอรอุมาและนุสรา
ที่มอบให้ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย



การกล่าวอำลาของชนาธิปที่
ฝากศุภโชคไว้กับซัปโปโร



It's the
legacy

การส่งต่อ – การที่คนรุ่นหนึ่งนำสิ่งที่มี ส่งต่อไปยังรุ่นต่อไป
ด้วยความยินดี



จุดตัด – จุดยืนของแนวคิด/วิถี...ที่เป็นตัวกำหนดการตัดสินใจในเรื่องเดียวกัน
ที่แตกต่างกัน [จุดตัด เป็นเส้นแบ่งของความแตกต่าง แม้จะอยู่ในขั้วเดียวกัน
แต่ความเข้มข้น/มุ่งมั่นแตกต่างกัน]

ผมขอแนะนำมุมมองทางสังคมที่มีเห็นจากภาพการสวมกอดให้กำลังใจของอรอุมาและนุสรา ที่มอบให้ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยในเกมที่พ่ายต่อเนเธอร์แลนด์ไปเมื่อวาน และการกล่าวอำลาทีมซัปโปโรของชนาธิป สรงกระสินธ์ ที่ขอฝากดูแลศุภโชคด้วย

มันเป็นเรื่องที่ควรจะมีและควรจะเป็นของสังคมที่ดี ที่นำเอาสิ่งที่มี "ส่งต่อ" ไปยังคนรุ่นถัดไป เรื่องเหล่านี้หนึ่ง คนมอบและคนรับ ต่างรับรู้ได้ในสิ่งนี้ สังคมที่พบเห็น ต่างเรียนรู้และสะสมไว้เป็นบทเรียนสำหรับการนำไปปรับใช้ต่อชีวิตจริงของผู้คนในสังคม

เรื่องข้างต้น เป็นแง่มุมที่ดี ที่สังคมเรียนรู้จาก "กีฬา" อันเป็นวิถีของการส่งต่อและสร้าง Soft Power ที่สำคัญยิ่ง

แต่ประเด็นทางการเมืองระหว่างพรรคก้าวไกลกับเพื่อไทย กลับมีปรากฏการณ์ที่สร้างการเรียนรู้ไปอีกทางหนึ่ง ไม่ใช่เรื่องของการส่งต่อ แต่เป็น "จุดตัด" ระหว่างการนำเอาวิถีทางการเมืองแบบนักต่อรอง และสร้างเกมได้เปรียบทางการเมืองเข้ามาบวกรวม

หากเป็นเกมการเมืองในช่วงก่อน 14 พฤษภาคม 2566 สิ่งเหล่านี้ อาจจะเป็นปกติ จนสร้างเป็นวิถีทางการเมืองของ "นักการเมืองรุ่นเก่า" ทุกพรรคถือปฏิบัติอยู่ ยกเว้นพรรคก้าวไกล ซึ่งเป็นพรรคที่ได้รับการตอบรับทางการเมืองอย่างท่วมท้น (มากกว่าที่พวกเขาตั้งเป้า และมากกว่าที่พรรคการเมืองทุกพรรคคาดคิด)

ดังนั้น หากจะพูดว่า การกลับไปกลับมาของพรรคเพื่อไทยที่มีต่อตำแหน่งประธานสภา มันคือ ตัวแทนของการเมืองแบบต่อรอง การเมืองแบบเก่า ๆ ที่มองตามกรอบของเกมต่อรองอำนาจ มากกว่าแบบแผนในทางปฏิบัติของความเป็นมืออาชีพ หรือเป็นวิถีของการส่งต่อไปยังคนรุ่นถัดไป

ท่าทีของพรรคเพื่อไทยในเรื่องนี้ คือ จุดตัด กับแนวทางที่ฝ่ายก้าวไกลนำเสนอมาตลอดทางว่า เปลี่ยนประเทศ หรือสร้างวิถีทางใหม่ของการเปลี่ยนผ่าน (ซึ่งเป็นเรื่องที่คุณคนในสังคมขานรับ-แบบตกผลึก/ไม่ใช่กระแสแบบชั่วคราวชั่วครว)

ในขณะที่อรุมา นุสรธา และชนาธิป กำลังทำหน้าที่ส่งต่อ พรรคเพื่อไทย กำลังสร้างวิถีไปในทางตรงกันข้าม-เป็นจุดตัดของการเปลี่ยนแปลง ทางข้างหน้าชัยชนะของทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย จะมีอรุมา และนุสรธาตามไปด้วย ความสำเร็จของศุภโชค จะมีชนาธิปตามไปด้วย แต่ความสำเร็จของคนรุ่นใหม่ที่พรรคก้าวไกล (และผู้คนในสังคมที่ตกผลึก) จะไม่มีส่วนใด ๆ ของพรรคเพื่อเพื่อไทยหลงเหลืออยู่ในวันนั้น

เป็นอุปมา อุปมัย

..